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เริ่มประชุม เวลา  09.3๐  น. 
เลขานุการสภาฯ  เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน   

 บัดนี้ได้เวลาตามที่ก าหนดประชุมและสมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแล้ว       
 ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ ด าเนินการประชุม
 สภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ            ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
                           วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ สมยัสามัญ สมัยแรก  
                            ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 วันอังคารที่ 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕65  
                             ดิฉันขอเปิดและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ส าหรับวันนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  
    เรื่องที่ 1 แนะน าพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จ านวน 8 คน ดังนี้ 
    1. รับโอน/ย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญ รายนางสาววิไลวรรณ ชูด า   
                                 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  
    กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มาด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 
    ปฏิบัติงาน สังกัดกองคลัง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 2. รับโอน/ย้าย พนักงานเทศบาล รายนายยศภูมิ ดวงจิตร ต าแหน่ง  
     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน เทศบาลต าบล
 สมหวัง อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มาด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานประปา ระดับ
 ปฏิบัติงาน สังกัดกองการประปา  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 3.นางสาวสมสิริ สุวรรณโณ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชม  สังกัดส านัก
 ปลัดเทศบาล มาปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 4.นางสาวศศิวิมล เมืองทอง ต าแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา  สังกัดกองช่าง       
 มาปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 5. นายอธิวัฒน์ อ่อนแก้ว ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง  
 มาปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 6. นางบุญเรือน พรหมทอง ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  สังกัดกองการศึกษา 
 มาปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 7.นางสาวฤทัยวรรณ พวงรัตน์ ต าแหน่ง คนงาน สังกัดกองสาธารณสุขและ
 สิ่งแวดล้อม มาปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 8.นางสาวธนัญวัลย์ ทองเสน ต าแหน่ง คนงาน สังกัดกองช่าง มาปฏิบัติงาน
 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ และขอให้ทุกท่านได้แนะน าตนเองและพบปะกับ
 สมาชิกสภาเทศบาลตามล าดับค่ะ 

/นางสาว... 
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นางสาววิไลวรรณ  ชดู า  เรียนประธานสภาฯ  นายกเทศมนตรีฯ และคณะผู้บริหารทุกทา่น ดิฉันนางสาว 
  วิไลวรรณ  ชูด า ข้าราชการพลเรอืนโอนย้ายมาจากโรงพยาบาลนพรตัน์ราชธานี  
  มาในต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ  สังกดั กองคลัง รับผิดชอบหน้าที่ใน
 การจดัซื้อจัดจ้าง  ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ  ขอบคุณค่ะ 
นายยศภูมิ  ดวงจิตร  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ ท่านปลัดฯ และ 
    ทีมบริหารทุกท่าน ผมนายยศภูมิ  ดวงจิตร  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานประปา   
    มีอะไรเรียกใช้ได้ครับ  ขอบคุณครับ 
นางสาวสมสิริ  สุวรรณโณ  เรียนประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร  
    ปลัดเทศบาลตลอดถึงสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะคะ 
    ชื่อสมสิริ สุวรรณโณ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  
    ซึ่งการได้มาท างานที่นี่ก็เหมือนมาท างานในบ้านหลังที่ ๒ ได้เคยรู้จักกับท่าน 
    นายกฯ ผู้บริหาร ประธานสภาฯ และหลายๆ ท่านรวมถึงประธานชุมชนและ 
    ชาวบ้านในพื้นที่มาก่อนหน้านี้ที่เคยได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรสันทนาการให้กับที่นี ่ 
    มาบัดนีไ้ด้มาเป็นบุคลากร เป็นพนักงานคนหนึ่งของที่นี่ในส่วนอุปนิสัยก็สันทนาการ 
    โดยปกติตามนิสัยที่มาแต่ก าเนิด ถ้าคราวหนึ่งคราวใดจับไมค์แล้วพูดสันทนาการ
    ก็อย่าได้ถือสาหาความหยอกล้อกันบ้างนะคะ  ออกตัวไว้ก่อนค่ะ เกิดมาเพื่อสันทนาการ 
    มีอะไรแนะน าได้ ตักเตือนได้  ด้วยความเคารพทุกท่าน  ขอบคุณค่ะ 
นางสาวศศิวิมล  เมืองทอง เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร 

ปลัดเทศบาล หนูนางสาวศศิวิมล  เมืองทอง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธาค่ะ 

นายอธิวัฒน์  อ่อนแก้ว  เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาล ผมชื่อนายอธิวัฒน์ อ่อนแก้ว 
    เป็นผู้ช่วยนายช่างโยธาครับ  ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ 
นางบุญเรือน  พรหมทอง  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน 
    ดิฉันนางบุญเรือน พรหมทอง ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ 
นางสาวฤทัยวรรณ  พวงรัตน์ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาล ดิฉันนางสาวฤทัยวรรณ   
    พวงรัตน์  ท างานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอบคุณค่ะ 
นางสาวธนัญวัลย์  ทองเสน เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร ดิฉันนางสาวธนัญวัลย์  ทองเสน 
     ต าแหน่งคนงาน สังกัดกองช่างค่ะ 
ระเบียบวาระที่  ๒             เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
                                  ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕64 
ประธานสภาฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมยัสามัญ สมัยที ่4 ประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๖๔  เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  มีสมาชิกฯ ท่านใด จะแกไ้ข หรือ
เพิ่มเติมบ้าง เชิญค่ะ  

 
 
 
 

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกไหมคะ  ถ้าไม่มีแล้วดิฉันขอมตินะคะ 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64 โปรดยกมือค่ะ 

เลขานุการสภาฯ รับรอง 11  เสียง 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  
 สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  20 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64  โปรดยกมือคะ่ 
เลขานุการสภาฯ ไม่มีครับ 
มติที่ประชุม รับรอง  11  เสียง 
 ไม่รับรอง  -  เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระที่  3              เรื่องที่เสนอใหม่ 
 3.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2565 และสมัยแรก 
 ของปีถัดไป 
ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ ค่ะ 
เลขานุการสภาฯ          เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชกิสภาเทศบาล ทุกท่าน 
                              กระผมขอน าเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทราบดังนี้   
                              ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) 
                              พ.ศ. 2552 มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัย 
                              ประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามญัประจ าปีให้สภา 
                               เทศบาลก าหนด วรรคสี ่สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆ ให้มีก าหนดไม่เกิน 
                              สามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องไดร้บัอนุญาตจากผูว้่าราชการจังหวัด 
                              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาทอ้งถิ่น 
                              พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11 (2)  
 ส าหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลก าหนดวา่การประชุมสมัยสามัญประจ าปี 
 แต่ละสมัยในปีน้ันจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีน้ันก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนด 
 วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และก าหนดกี่วัน   
                             ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและ 
                              วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี ของแต่ละสมัยในปีน้ันวัน 
                              เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย 
                              ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถ่ินน า 
                              ปรึกษาในที่ประชุมสามญัประจ าปี สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความ 
                              ในข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม วรรคสอง เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ 
                             ประธานสภาท้องถ่ินท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิด 
                              ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นครับ 
ประธานสภาฯ             ดิฉันขอปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการก าหนดประชุมสมัยสามัญ 
                              สมัยที่ 2-4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก 
                             ประจ าปี พ.ศ. 2566 วา่แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด และมีก าหนดกี่วัน  
 

/สมาชิก... 
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                              สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญค่ะ  เชิญคุณสัมพันธ ์ สวุรรณเดช 
นายสัมพันธ์ สุวรรณเดช     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ กระผม 

นายสัมพันธ์ สุวรรณเดช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ เขต 2         
ขอเสนอสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2-4
ประจ าปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 
2566 ดังนี้   
สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 จ านวน 30 วัน 
สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 จ านวน 30 วัน 
สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  

 จ านวน 30 วัน 
                                   และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  

ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 จ านวน 30 วัน 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
          ผู้รับรอง 1. นายเฉลียว ไข่รอด    

2. นายสุวัฒน์ ชุมชัยโย   
ประธานสภาฯ             มีท่านสมาชิกสภาท่านใด จะเสนออีกไหมคะ ถ้าไม่ม ีดิฉันขอมตินะคะ 
                              ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกับนายสัมพันธ์ สุวรรณเดช เสนอ โปรดยกมือค่ะ 
เลขานุการสภาฯ                   เห็นชอบ ๑๑ เสียง 
ประธานสภาฯ             สมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมอืคะ 
เลขานุการสภาฯ ไม่มีครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๑  เสียง 
                            ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
                              งดออกเสียง  ๑ เสียง(ประธานสภาฯ) 
                              3.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี 
                                   งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับปฏิบัติงาน 
                                   ของนายกเทศมนตรี (ส านักปลัดเทศบาล) 
ประธานสภาฯ             เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ คะ 
เลขานุการสภาฯ          เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ทกุท่าน 
                              กระผมขอน าเรียนให้ทราบว่าญัตติ 3.2 - 3.3 ใช้ระเบียบในการพิจารณาดังนี้ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  

   ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นครับ  

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ             เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ ข้าพเจ้านายรนชัย ตั้งพูนผลวิวัฒน์  

 นายกเทศมนตรีต าบลมะกอกเหนือ ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ
 รายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี ้

หลักการ 
   ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  
   งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์   

   ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างาน ส าหรับการปฏิบัติงานของ นายกเทศมนตรี  
   จ านวน 1 ตัว โดยโต๊ะท าจากไม้จริง กว้าง 55 ซม.ยาว 138 ซม.สูง 78 ซม. 
   ขนาด 3 ลิ้นชัก จ านวนเงิน 12,000 (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจาก 
   ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน ธันวาคม  2564) 

  โอนลด  ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
  งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ  
  ตั้งไว้จ านวน 180,000 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 122,000 บาท  
  มีความประสงค์จะโอนลด จ านวน 12,000 บาท 

    เหตุผล 
1. เพื่อใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี เนื่องจากโต๊ะท างานตัวเดิม
ช ารุด 

    2. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ   
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณ 

    รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพ
    เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

   ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือต่อไปครับ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม เชิญคุณสัมพันธ์ สุวรรณเดชค่ะ 
นายสัมพันธ์  สุวรรณเดช เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ 
   และน้องๆ สมาชิกสภาทุกท่านครับ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯได้เสนอญัตติเพื่อ
   จัดซื้อโต๊ะท างานของนายกเทศมนตรีฯ ผมว่าก็ดีเหมือนกันเพราะโต๊ะท างานของ 
   ท่านนายกฯ ผมจ าได้ใช้งานมาตั้งหลายปีแล้วตั้งแต่นายกฯ เก่าถึงนายกฯ ใหม่มัน
   กช็ ารุดไปตามกาลเวลาของมัน ผมว่าจัดซื้อใหม่ก็ดีเหมือนกัน ท่านนายกฯ จะได้ 
   ท างานอย่างสะดวกและรวดเร็ว ขอบคุณมากครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดจะสอบถามหรืออภปิรายเพิ่มเติมอีกไหมคะ ถ้าไม่มี

ดิฉันขอถามมตินะคะ ตามญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างานส าหรบัปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี    

                             ของส านักปลัดเทศบาล ที่คณะผู้บริหารเสนอญัตติมา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
อนุมัติ โปรดยกมือค่ะ   

เลขานุการสภาฯ           อนุมัติ  11  เสียง  
/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ             ตามญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของส านักปลัดเทศบาล ที่คณะผู้บริหารเสนอญัตติมา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

ไม่อนุมัติ  โปรดยกมือค่ะ    
 เลขานุการสภาฯ       ไม่มีครับ 
มติที่ประชุม        อนุมัติ  11 เสียง 
                           ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
                           งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
                           3.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  
                                  พ.ศ. 2565 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ 
                                  คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ส านักปลัดเทศบาล) 
ประธานสภาฯ             เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือข้าพเจ้านายรนชัย  ตั้งพูนผลวิวัฒน์  
  นายกเทศมนตรีต าบลมะกอกเหนือ ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ 
  รายจา่ยทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี ้

หลักการ 
   ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้  

1. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
 ภายใน งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      
ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี 
 (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840X2,160พิกเซล 
ขนาด 75 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 45,000 บาท จัดซื้อตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2564 
2. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิ เล็กทรอนิกส์  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ 
ตามรายการ ดังนี้ 
1.1  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)  จ านวน  1  เครื่อง  
เป็นเงิน  2,600 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

 - มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และ Custom   

    จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
    คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 

/2.2 จัดซื้อ... 
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                                    2.2  จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง 
    ภายนอกอาคาร แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย 
    วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ  จ านวน 1 ชุด  เป็นเงิน 81,593  บาท   
    คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
    - Network Camera 4MP IR Vari-focal Bullet WizMin 

 - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า  
    2,073,600 pixel 

  - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 50 ภาพต่อวินาที (frame per second) ที่ความ 
  ละเอียดของภาพไม่น้อย กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า   
  2,073,600 pixel   

              - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR)  
    ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 

 - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.11 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) 
  และไม่มากกว่า 0.02 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)  

 - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 
  - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า     
   4.5 มิลลิเมตร 
  - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 
 ฯลฯ 

    จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด  
    ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

 ส าหรับอุปกรณ์ติดตั้งภายนอกเพิ่มเติมที่จัดซื้อตามท้องตลาด ประกอบด้วย 
     -  lan outdoor cat5e 15 เมตร     

  -  Pole Mount     
 -  Junction Box     
 -  ตู้กันน้ ามีหลังคา รุ่น SW-4      
 -  configgulation ip address job     
 -  อุปกรณ์ติดตั้ง ตู้กันน้ ามีหลังคา      
  -  ขาเหล็กยึดเสา,แฟล็กภายนอก,อุปกรณ์ติดตั้ง     
 -  pat cord fast st 1 m 

2. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
800 VA  จ านวน 1 เครื่อง ราคา 2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้

    - มีก าลังไฟฟ้าขาออก (Output)  ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
    - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
    จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
    คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564  

/โอนลด... 
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  โอนลด  
  1. ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้  725,800  บาท     
    งบประมาณคงเหลือ 539,380 บาท  ขอโอนลด  84,093  บาท 
    2.  ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและ 
    บรรเทาสาธารณภัย งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนข้าราชการหรือ 
    พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 302,300 บาท งบคงเหลือ 288,208   ขอโอนลด 
    47,600 บาท 

    เหตุผล 
1. เนื่องจาก จอภาพ LCD ขนาด 40 นิ้ว ส าหรับใช้ดูภาพจากกล้องวงจรปิด

 ช ารุด จึงได้ใช้จอภาพทีวี ขนาด 65 นิ้ว จากห้องท างานของนายกเทศมนตรี 
มาใช้แทน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อจอภาพ ขนาด 75 นิ้ว มาทดแทน 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและกิจกรรมอื่นๆ ของนายกฯ เช่น การจัดประชมุ/
สัมมนาออนไลน์  
2. เพื่อให้งานป้องกันฯ มีเครื่องพิมพ์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก 

    เครื่องพิมพ์เดิมช ารุดมาเป็นระยะเวลานาน 
3. เพื่อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เพื่อทดแทนกล้องตัว

 เดิมที่ช ารุด (บริเวณแยกบ้านนางโสภา จันทร์ครบ) 
 4. เนื่องจากเครื่องส ารองไฟเดิมช ารุด มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อใหม่  เพื่อป้องกัน
 ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์จากความผิดปกติของพลังงานไฟฟ้า  
 เช่น ไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชากและไฟเกิน  

 5. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 งบประมาณ ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
 และสิ่งก่อสร้างที่ท าใหล้ักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการ
 ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
 เทศบาลต าบลมะกอกเหนือต่อไปครับ 
 ประธานสภาฯ             มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดจะสอบถามหรืออภปิรายเพิ่มเติมอีกไหมคะ ถ้าไม่มี

ดิฉันขอถามมตินะคะ ตามญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ยทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ 

                              คอมพิวเตอร์หรืออิ เล็กทรอนิกส์ ของส านักปลัดเทศบาลที่คณะผู้บริหาร       
เสนอญัตติมา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติ โปรดยกมือค่ะ  

เลขานุการสภาฯ อนุมัติ 11 เสียง  
ประธานสภาฯ             ตามญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
   เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ  

  อิเล็กทรอนิกส์ ของส านกัปลัดเทศบาล ที่คณะผูบ้ริหารเสนอญัตติมาสมาชิกสภา
  เทศบาลท่านใด ไม่อนุมตัิ โปรดยกมือค่ะ    

เลขานุการสภาฯ          ไม่มีครับ   
/มติที่... 
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มติที่ประชุม                         อนุมัติ 11 เสียง 
                            ไม่อนุมัติ  - เสียง 
                                       งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
                           3.4 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าสลบสุกรด้วยไฟฟ้า (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม) 
ประธานสภาฯ           เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ ค่ะ 
เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชกิสภาเทศบาล ทุกท่าน 
                            กระผมขอน าเรียนให้ทราบว่า ญตัต ิ3.4-3.5 ใชร้ะเบียบในการพิจารณา 
                            ดังนี้   
                            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
                            การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                            พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กร 
                            ปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้โดยไดร้ับอนุมัติจาก 
                            จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงือ่นไข ดังต่อไปนี้ 
                            (1) ให้กระท าได้เฉพาะกจิการซึ่งอยู่ในอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครอง 
                            ส่วนท้องถ่ินซ่ึงเกี่ยวกับด้านการบรกิารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่ 
                            เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น หรือกิจการที่ 
                            จัดท าเพื่อบ าบัดความเดอืดร้อนของประชาชน ทัง้นี้ ต้องเป็นไปตาม 
                            แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก าหนด 
                           (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
                          แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
                            (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 
                           สามเดือนและกันไว้อีกรอ้ยละสิบของงบประมาณรายจา่ยประจ าปีนั้น  
                            เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มสีาธารณภัย 
                            (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
                            ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป 
                            หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายเงินสะสมน้ัน 
 เป็นอันพับไป 
                            ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ 
                            การเงินการคลังขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาวครับ 
ประธานสภาฯ           เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
นายกเทศมนตรีฯ   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือข้าพเจ้านายรนชัย ตั้งพูนผลววิัฒน์ 
    นายกเทศมนตรีต าบลมะกอกเหนือ ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 
 

/หลักการ... 
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      หลักการ 
  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

การจัดซื้อเครื่องท าสลบสุกรด้วยไฟฟ้า มีโปรแกรมท าสลบไม่น้อย กว่า 7 
โปรแกรม มีโปรแกรมส าหรับท าสลบแบบ Head-Head และ Head-Heart 
สามารถตั้งค่าเวลา,กระแส และความถี่ในการท าสลบได้ มีหน้าจอแสดงผลบอก
กระแสและแรงดันไฟฟ้าเป็นแบบดิจิตอล มีหน้าจอแสดงสเต็ปการท างานและไฟ
แสดงผลเมื่อการช๊อตไม่สมบูรณ์หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด  2x1.5A ,230V/50Hz 
มีสัญญาณเตือนเมื่อการท าสลบถึงเวลาที่ก าหนดแล้วมีช่องต่อสัญญาณเพื่อบันทึก
ค่าต่างๆ ในการท าสลบ มีโปรแกรมบันทึกค่าในการท าสลบ ตู้ควบคุมเป็นแบบกัน
น้ าไม่เป็นสนิมและไม่อมน้ า พร้อมคีมช๊อต  จ านวน 1 อัน คีมช๊อตมีด้ามจับหุ้ม
ด้วยปลอกยางเป็นฉนวนทั้งสองข้าง สายสัญญาณคีมช๊อตเป็นแบบเกลียวสปริง 
ขนาด 2x1.5 SQ.mm สายคีมช๊อตมีระยะยืดสุด 5 เมตร และระยะสั้นสุด 1.5 
เมตร พร้อมการติดตั้งและอบรมเจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานได้ จ านวน ๑ เครื่อง 
งบประมาณ 368,๐๐๐ บาท 

เหตุผล 
๑. เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์มีเครื่องท าสลบสุกรด้วยไฟฟ้าส ารองไว้ใช้งาน โดยปัจจุบัน
โรงฆ่าสัตว์มีเครื่องท าสลบสุกรด้วยไฟฟ้าที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
จ านวนเพียง 1 เครื่อง 
๒. เพื่อให้ซากสุกรมีคุณภาพดีสม่ าเสมอ ลดปัญหาซากแตกดอก หรือกระดูกหัก
ภายหลังการช๊อต 
๓. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการว่าจะได้รับซากสุกรครบจ านวนและ
ทันตามก าหนด  
๔. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙  ขอได้โปรด
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือเพื่อพิจารณาต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดจะสอบถามหรืออภปิรายเพิ่มเติม   
 เชิญคุณสัมพันธ์  สุวรรณเดชค่ะ 
นายสัมพันธ์  สุวรรณเดช ขอบคุณมากครับท่านประธาน  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ  

 คณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่และน้องๆสมาชิกสภาฯทุกทา่น  ตามที่ทา่นนายกฯได้
เสนอญัตติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัซื้อเครื่องท าสลบสุกรดว้ยไฟฟ้า ผมคิดว่าดี
นะครับ เทศบาลต าบลมะกอกเหนือของเรามีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานของภาคใต ้
อุปกรณ์การใช้งานต้องทันสมัย เทศบาลก็มีรายได้เพิม่พูนจากโรงฆ่าสัตว์อยูเ่ป็นประจ า  
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญคุณเอกรัฐ  วัชรเสรกีุลค่ะ 
นายเอกรัฐ  วัชรเสรีกุล เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเอกรัฐ วัชรเสรีกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

ผมอยากเรียนถามฝ่ายบริหารผ่านไปยังประธานสภาฯ ในเรื่องของการอนุมัติ 

/ขอใช้... 
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 ขอใช้จ่ายเงินสะสมได้ดูหลักการและเหตุผลก็อยากเรียนถามฝ่ายบริหารวา่ เครื่อง

ท าสลบสุกรดว้ยไฟฟ้าของเรายังใช้งานไดอ้ยู่ แต่ทีน่ายกฯจะขออนุมัติใชจ้่ายเงิน
สะสม ผมอยากจะถามวา่ซื้อมาใชเ้ป็นเครื่องส ารอง เราซื้อมาพร้อมตดิตั้งหรือ
สต็อกไว ้ฝ่ายบริหารช่วยชี้แจงต่อสภาฯด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงค่ะ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภาฯและสมาชิกฯทราบนะครับ เครื่องท าสลบสุกรด้วยไฟฟ้าตวันี้

ไม่ได้ซื้อมาเพื่อสต็อกนะครับ เนื่องจากวา่ปัจจุบัน เครื่องท าสลบมีอยู่ตวัเดยีว   
ใช้มาตั้งแต ่ปี ๒๕๖๐ มนัเสื่อมสภาพแล้ว คา่ซ่อมแซมค่อนข้างจะเยอะ ซ่อมครั้ง
หน่ึงบางทีต้องหยิบยืมเพื่อนบ้าน ยืมจากที่อื่นมาใช้ชั่วคราวนะครับ สภาพช ารดุ
ทรุดโทรมมากแล้ว ต้องการซื้อตวัใหม่มาจะได้ใชต้ัวใหม่เลย ส่วนตวัเก่าเวลาส่ง
ซ่อมอะไรก็แล้วแต่จะไดม้ีเครื่องส ารองไว้ใช้จะไดไ้ม่ต้องหยิบยืมของที่อื่นมาใช้  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญค่ะคุณวิชัย ไทยรัตน ์
นายวิชัย  ไทยรตัน ์ ขอบคุณครับท่านประธานฯ ผมนายวชิัย  ไทยรตัน์  สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1  

ก่อนที่เราจะขออนุมัติโครงการ ผมอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเงินสะสม 
ครั้งก่อนเราอนุมัติไปแลว้ว่างบประมาณทีใ่ช้ได้มีเท่าไหร่ครับ อยากให้เจ้าหน้าที่
ช่วยชี้แจงรายละเอียดว่าตอนนี้เรามีงบประมาณทีใ่ช้ได้เท่าไหร ่ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญค่ะคุณนัทธ์จีรา  โชคนิธิศพัฒน ์
นางสาวนัทธจ์ีรา โชคนิธศิพัฒน ์ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ทา่นปลัดเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล

และเจ้าหน้าที่ค่ะ ดิฉันขอแจ้ง รายรับ - รายจ่าย 1 ตุลาคม  2564  ถึง 31  
มกราคม 2565  ผลการด าเนินงาน 

 - รายรับจริง (รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จ านวน  21,237,006.87  บาท 
 - รายรับจริง (ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จ านวน  15,239,006.87  บาท 
 - รายจา่ยจริงตามเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน  10,603,850.59  บาท 
 - คงเหลือ    จ านวน     4,635,156.28  บาท 
 - เงินสะสม    จ านวน   18,133,850.66  บาท 
 - เงินทุนส ารอง    จ านวน   22,797,064.72  บาท 
  โดยกันเงินค่าใช้จา่ยบุคลากร (3 เดือน) จ านวน 4,500,000.00 บาท, 
 กันเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ เบ้ียคนชรา พิการ (3 เดือน)  จ านวน  

1,050,000.00 บาท ,กันเงินโครงการที่ขออนุมตัิจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน 
1,970,000.00 บาท, ส ารองจา่ยกรณีสาธารณภัย  ร้อยละ 10 ของเงินสะสม 
จ านวน 1,813,385.07 บาท และคงเหลือเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ จ านวน  
8,800,465.59  บาท ค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญค่ะคุณวิชัย  ไทยรตัน์ 
นายวิชัย  ไทยรตัน ์ ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ผมนายวิชัย ไทยรตัน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ขอบคุณครับที่ได้ชี้แจงที่ผมถามรายละเอียดอย่างนี้ไปก็เพราะว่าต้องการทราบ 
เงินที่เรากันไว้แล้วและเงินที่เทศบาลสามารถด าเนินการได้อีกมีเทา่ไหร่ครบั   

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ           มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดจะสอบถามหรืออภปิรายเพิ่มเติมอีกไหมค่ะ ถ้าไม่มี

ดิฉันขอถามมตินะคะ ตามญัตติขออนุมัติใชจ้่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าสลบสุกรด้วยไฟฟ้า ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ที่คณะผู้บริหารเสนอญัตติมา สมาชิกสภาเทศบาลทา่นใด อนุมัติ 
โปรดยกมือค่ะ   

เลขานุการสภาฯ       อนุมัติ 11 เสียง  
ประธานสภาฯ           ตามญัตติขออนุมัติใช้จา่ยเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                            เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าสลบสุกรดว้ยไฟฟ้า ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ที่คณะผู้บริหารเสนอญัตติมา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่อนุมัติ โปรดยกมือค่ะ 
เลขานุการสภาฯ        ไม่มีครับ 
มติที่ประชุม อนุมัติ 11 เสียง 
                             ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
                             งดออกเสียง  1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
 3.5 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม) 
ประธานสภาฯ               เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือข้าพเจ้านายรนชัย ตั้งพูนผลววิัฒน์ 

นายกเทศมนตรีต าบลมะกอกเหนือ ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

      หลักการ 
  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

 โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ งบประมาณ 2,438,500 บาท รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ 

เหตุผล 
๑. เพื่อปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ ให้เป็นไปตามตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 

 วิธีการ และเงื่อนไขตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 พร้อม
 รับการตรวจรับรองมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ 

๒. เพื่อด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของโรงฆ่าสัตว์ให้ผ่านข้อก าหนดในแบบ
ประ เมิ น โ ร งฆ่ า สั ต ว์  ต ามหนั ง สื อตั ก เตื อนจ ากจั งหวั ดพั ทลุ ง  ที่  พท 
0008/11833 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 เรื่อง แจ้งเตือนการไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่า
สัตว์ พ.ศ. 2555 โดยหากเทศบาลต าบลมะกอกเหนือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง ภายใน
ระยะเวลา 10 เดือน นับจากวันที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับหนังสือแจ้งเตือนหรือ
นับตั้งแต่วันที่ปิดหนังสือเตือน จังหวัดพัทลุงจะออกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว ์

/3. เพื่อ... 
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๓. เพื่อขยายพื้นที่ห้องเย็น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจัดเก็บซากสุกรได้เพิ่มมากขึ้น  
4. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙  ขอได้โปรด
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือเพื่อพิจารณาต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ               มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดจะสอบถามหรืออภปิรายเพิ่มเติม   
 เชิญค่ะคุณเฉลียว  ไข่รอด 
นายเฉลียว  ไข่รอด ขอบคุณครับท่านประธานฯ เรียนฝ่ายบริหาร ท่านปลัด เจ้าหน้าที่และเพื่อน

สมาชิกฯทุกท่าน  ตามที่ท่านนายกฯได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวงเงินสองล้านกว่าบาท  เพื่อด าเนินการปรับปรุง
ห้องเย็นของโรงฆ่าสัตว์  ผมเองดูๆแล้วไม่ค่อยจะเข้าใจแบบแปลนนะครับ     
อยากให้นายกฯช่วยชี้แจงเงินสองล้านกว่าบาทนี้ปรับปรุงในส่วนไหนบ้างท าทั้ง
ระบบหรือตัวอาคารด้วย ดูๆแล้วไม่ค่อยจะเข้าใจสักเท่าไหร่ ผมว่าคงมีบางท่านที่
ไม่เข้าเหมือนผม  ผมอยากให้นายกฯช่วยชี้แจงให้ทุกท่านได้เข้าใจด้วย ส่วน
งบประมาณที่เจ้าหน้าที่คลังได้บอกไปแล้วว่ายังมีใช้อยู่ ก็เป็นสิ่งที่ดี เอาเงินส่วน
นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน มาปรับปรุงในส่วนที่ช ารุด        
เป็นสิ่งที่ดีครับ  อย่างน้อยจะได้มีความเชื่อมั่นต่อผู้มาใช้บริการในโรงฆ่าสัตว์ของเรา 
ซึ่งเป็นรายได้หลักของเทศบาลอยู่แล้ว ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงค่ะ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกฯทราบนะครับ  ก่อนอื่นขอเรียนให้ทราบว่า

โรงฆ่าสัตว์ของเราสร้างมาเมื่อ พ.ศ. 2548 คิดแล้วประมาณ  17 ปีแล้ว การ
ซ่อมแซมปรับปรุงต่างๆนี้ต้องปรับปรุงทั้งระบบการท างานทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใน
นั้นปรับปรุงตัวอาคารก็ต้องรื้อบางส่วน ห้องเย็นที่พูดถึงนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นห้องว่าง
นะครับ ยังไม่ได้เกี่ยวกับระบบการท าความเย็นนะ พอสร้างใหม่หลังคาเป็นของ
เก่ามันต่ าต้องรื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของปศุสัตว์จังหวัดที่เขาได้ชี้แนะน ามา
ว่าควรปรับปรุงตรงนี้ ตรงนี้  เพราะฉะนั้นการเขียนแบบต้องใช้เวลาในการเขียน
แบบนานมาก เวลาที่เขาให้ด าเนินการ 10 เดือน นี่ก็ล่วงเลยมานานแล้ว  
ขอบคุณนะครับ       

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม มีอีกไหมค่ะ เชิญค่ะคุณเอกรัฐ วัชรเสรีกุล 
นายเอกรัฐ  วัชรเสรีกุล ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ  ในส่วนของรายละเอียดของเงินสะสมที่ใช้ได้อยู่

มีแปดล้านแปดแสนกว่าบาทในตรงนี้  ทางฝ่ายบริหารขออนุมัติมา 2 โครงการ  
อนุมัติไปแล้ว 1 โครงการ เหลือโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งใช้งบประมาณ
สองล้านสี่แสนกว่าบาทก็ถือว่างบประมาณยังคงเหลือที่จะใช้ ยังเหลือประมาณ
เกือบๆ สิบล้าน ก็ถือว่าเงินที่จะอนุมัติก็ไม่มีปัญหาในตรงนี้ ในเรื่องการปรับปรุง
โรงฆ่าสัตว์ในตรงนี้ก็ถือว่ามีความจ าเป็นเพราะโรงฆ่าสัตว์ของเราใช้งานมาหลายปี
แล้ว เราก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีมาตรฐาน ในส่วนของข้อมูลที่ว่าเป็นส่วน
ของห้องเย็นที่เราปรับปรุงในส่วนนี้ จากยอดที่เราจะปรับปรุงสองล้านกว่าบาท  
ผมดูแล้วไม่มี  แสดงว่าเราปรับปรุงเฉพาะห้องแล้วในส่วนของการท าความเย็นนี้ 
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 จะมีอยู่หรือไม่ นายกฯ ชว่ยชี้แจงด้วยครับ  ขอบคณุครับ 
ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงค่ะ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทราบนะครับ คราวนี้เราจะปรับปรุงตัวอาคารและ

สถานที่ ส่วนในของห้องเย็นนี้จะยังไม่มีเข้ามา ส่วนรายละเอียดของเก่ายังใช้งาน
ไม่ได้ เพราะฉะนั้นพื้นที่ห้องเย็นเรา เราปรับอาคาร พื้นที่ห้องเก่าต้องปรับปรุง
และห้องเย็นอีกตัวหนึ่ง แล้วทีนี้จะมีห้องเพิ่มเนื่องจากว่าของเก่าจะมีห้องแต่งตัว 
ห้องโน่นห้องนี้ซึ่งใช้การไม่ค่อยได้แล้ว เลยรื้อทิ้ง จะท าเป็นห้องว่างเพื่อรองรับ
ห้องเย็นต่อไปนะครับเพราะห้องเย็น ผมก าลังประสานบริษัทอื่น ซึ่งจะให้เขามา
ใช้บริการเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ให้เทศบาลต าบลมะกอกเหนือนะครับ  
ตอนนี้คือท าห้องเปล่าๆ เอาไว้เพื่อรองรับห้องเย็นในภายหลัง ส่วนรายละเอียด
อะไรต่างๆของห้องเย็นก็ต้องสร้างอาคารให้เสร็จก่อนถึงจะก าหนดได้  ผมท าตาม
ความจ าเป็นนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญค่ะคุณวิชัย ไทยรัตน ์
นายวิชัย  ไทยรตัน ์ ขอบคุณครับท่านประธานฯ  ผมนายวิชัย ไทยรตัน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
 ผมขอทราบรายละเอียดสกันิดนะครับว่าชว่งที่เราสร้างโรงฆา่สัตวจ์ะหยุดไปเลยหรือ

ว่ายังไงเราต้องมีการวางแผนไว้ก่อน ให้นายกฯ ชว่ยชี้แจงด้วยครับ  ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงค่ะ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลทราบนะครับ  คืออยา่งนี้นะครับในช่วงที่

เราก่อสรา้งโรงฆ่าสตัวก์็จะยังด าเนินการอยู่ซึ่งเราจะยังมีการด าเนินการเชือด  จะขน
เครื่องออกมาเชือดข้างนอก  ซึ่งเราจะมีเครื่องคอมบาย  อาจจะมีขรุขระสักนดิใน
ช่วงแรกๆ พอสร้างเสร็จจะย้ายเครื่องกลับเข้าไปใหม่  ช่วงที่ว่าปรับปรุงตรงนี ้ เรามี
เครื่องคอมบาย  ขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ เชิญค่ะคุณสัมพันธ์  สุวรรณเดช 
นายสัมพันธ์  สุวรรณเดช เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่และน้องๆ

สมาชิกสภาฯทุกท่าน ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ 
งบประมาณ 2,438,500 บาท  งบประมาณมันสูงไปสักนิดแต่เพื่อปรับปรุงโรง
ฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลมะกอกเหนือให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนดกฎเกณฑ์ไว้ 
เพราะโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตอนนี้มีผู้มารับบริการมากขึ้นและสุกรเข้ามา
ช าแหละวันหนึ่งๆไม่ต่ ากว่า 100 ตัวต่อวัน  ท าให้เทศบาลมีรายได้ตลอดปี  
ขอบคุณมากครับ   

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีก ไหมคะ               
ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมตินะคะ ตามญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์  

 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่คณะผู้บริหารเสนอญัตติมาสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใด อนุมัติ โปรดยกมือค่ะ 

เลขานุการสภาฯ            อนุมัติ  11  เสียง  
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ประธานสภาฯ               ตามญัตติขออนุมัติใช้จา่ยเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อเป็น
ค่าใช้จา่ยในโครงการปรบัปรุงโรงฆ่าสัตว์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ที่สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่อนุมัต ิโปรดยกมอืค่ะ     

เลขานุการสภาฯ            ไม่มีครับ  
มติที่ประชุม อนุมัติ  11  เสียง 
                               ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
                                งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระที่ 4       เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ ต่อไปเรื่องอื่น ๆ มีสมาชกิสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ  
 เชิญค่ะคุณเฉลียว  ไข่รอด 
นายเฉลียว  ไข่รอด ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ผมนายเฉลียว ไข่รอด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 

2 ขอแจ้งเรื่องไฟฟ้า ผมยังไม่ได้แจ้งไปในไลน์กลุ่มนะครับ ไฟฟ้าเสาหน้าบ้านมโนราห์
หนูพร้อม ปกติจะแจ้งกันในไลน์แต่ผมยังไม่ได้แจ้ง  ขอชื่นชมฝ่ายบริหาร  
โดยเฉพาะท่านเลขาฯ ชัดเจนในเรื่องการบริการ มีเพื่อนสมาชิกหลายๆ ท่าน  
เช่น ไฟฟ้าหรืออะไรมีปัญหา  แก้ปัญหาได้รวดเร็ว  ทันเวลา  ขอฝากฝ่ายบริหาร
ตอนนี้ยังขาดเรื่องอุปกรณ์ส ารองยังไม่ เพียงพอต้องรอหลายๆวันกว่าจะ
ด าเนินการได้  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญค่ะคุณสัมพันธ์  สุวรรณเดช 
นายสัมพันธ์  สุวรรณเดช ผมขอฝากไปยังฝ่ายบริหาร เรื่องห้องน้ า ห้องส้อมที่สวนสาธารณะมันช ารดุ  

ประตูช ารดุ  ในห้องน้ า ห้องส้วม  น้ าขังอยู่และไฟฟ้ายังไม่ม ี ผมขอช่วยให้จัดการ
ให้ด้วยครับ  เพราะชาวบ้านเขาฝากผมมา  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงค่ะ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทราบนะครับ ตามที่ท่านสมาชิกฯ ทั้ง 

2 ท่าน ฝากมาผมจะด าเนินการให้นะครับ ผมมีเรื่องจะแจ้งให้สมาชิกฯทุกท่าน
ช่วยด าเนินการเรื่องนี้ให้หน่อย  คือเราก าลังจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบ
ประปา Lamela ซึ่งต้องมีการวางท่อเมนต์แถวหน้าตลาดทั้ง 2 ฝั่ง และสายประดู่เรียง  
ทั้ง 2 ฝั่งเพราะบางจุดผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าหลักโฉนดที่ดินของชาวบ้านนี้        
มันมาถึงไหน  มาถึงคูระบายน้ าเราหรือเปล่า เวลาเราฝังท่อเราต้องฝังชิดขอบ     
คูระบายน้ าเราอยู่แล้ว  ถ้าบ้านใครก็แล้วแต่ต้องรุกล้ าเข้าไปในที่ดินเขา       
กรุณาช่วยพูดให้หน่อย  เพราะท่อเมนต์เก่าเราจะไม่รื้อนะ น้ าจะไม่มีแล้วนะ     
ผมวางท่อใหม่ ระบบน้ าใหม่  เพราะท่อเก่าบางจุดมันค่อนข้างจะตัน ก็เลยวางท่อ
ใหม่เลยก็มาดูนะครับว่าการวางท่อใหม่แล้วจะเป็นอย่างไร ผมกลัวจะมีปัญหา
เรื่องการวางท่อ ถ้ามันเป็นที่ดินของหลวงชาวบ้านเขายึดครอง  ยกตัวอย่างที่ผม
เจอด้วยตัวเองที่ถนนสาธารณะมันคือถนนสาธารณะนะครับ ปัญหาที่ผมประสบ
พบเจอคือที่ดินสาธารณะมันคือที่ดินสาธารณะนะครับ ผมจอดรถเขาสั่งให้ผม
เลื่อนรถ ผมพยายามอธิบายให้เขาฟังว่าจะจับจองที่ดินสาธารณะไม่ได้นะครับ 
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